

# ก.ป่าไม้รวมใจปลูกป่า

## สร้างประเทศไทยสีเขียว

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ระบบนิเวศขาดสมดุล อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญ คุณค่า และประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้ รวมทั้งเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้มากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึงนโยบายการปลูกป่าอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคืนสมดุลระบบนิเวศสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้น คือ การปลูกป่าแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ องค์กร บุคคล และสมาคม เช่นกันมีส่วนร่วมในการรณรงค์ปลูกป่า ร่วมกับกรมป่าไม้ ซึ่งประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มเพิ่มระบบนิเวศ สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยต้นไม้ที่เจริญเติบโตจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บรรเทาและลดปัญหาก็ภัยเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร

ร้อน อีกทั้งการปลูกป่ายังช่วยทำให้ผู้ปลูกเกิดความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากขึ้น ทั้งนี้ การปลูกป่าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จะนำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้อย่างคุ้มค่า และร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ และป่าไม้ เพื่อเป็นมรดกทางธรรมชาติ สมบัติของแผ่นดินต่อไป

สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2556 กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพยุหัง และป่าสามชั้น บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายปริชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับหอการค้าอินเดียไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมาคม และชมรม ทหาร ตำรวจ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน โดยการปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นการปลูกป่าแบบประชาราษฎร์ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการปลูกต้นไม้ ร่วมกับกรมป่าไม้ ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 119 ไร่ ซึ่งพื้นที่ไม้ที่ใช้ปลูก ประกอบด้วยไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดราชบุรี คือ ต้นโมกมัน และไม้มีค่าและไม้ประจำท้องถิ่นต่างๆ ได้แก่ ต้นสัก ตะเคียนทอง สะเดาบ้าน พะยุง สมอภิเพก นนทรีบ้าน สาละ บีบ พะยอม ยางนา ตะแบก หัวขนุนและมะค่าโมง รวมทั้งสิ้นกว่า 35,000 ต้น

ภายในงาน จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ นิทรรศการ "มหัศจรรย์แห่งต้นไม้" ประโยชน์และความสำคัญของป่าไม้ รวมทั้งการอนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งนำกล้าไม้ จำนวน 10,000 กล้า มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และที่พิเศษคือ กรมป่าไม้ได้นำกล้าไม้พะยุง จำนวน 1,000 ต้น และสักเสาชิงช้า 1,000 ต้น มามอบให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อนำไปปลูกในสถานที่ต่างๆ ฟรี นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวโครงการ "ร่วมเป็น 1 ใน 800 ล้านกล้า เพื่อสร้างประเทศไทยสีเขียว" ซึ่งกรมป่าไม้ ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นการสร้างกระแสและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจปลูกป่าและปลูกต้นไม้มากขึ้น โดยการเข้าร่วมโครงการของประชาชนคือ การนำภาพต้นไม้ที่ตนเองปลูกมาโพสต์ลงในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อยืนยันและต่อยอดถึงการเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "ร่วมเป็น 1 ใน 800 ล้านกล้า เพื่อสร้างประเทศไทยสีเขียว"

อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้คาดว่า โครงการนี้นอกจากจะช่วยสร้างกระแสให้คนไทยหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้น แล้ว ยังช่วยให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้เกร็ดความรู้ในการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ จะทำให้เกิดความรักหวงแหน ร่วมเข้ามาอนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ ให้เติบโต และสูงใหญ่จนกลายเป็นผืนป่าด้วยประชาอาสาอย่างแท้จริงต่อไป นายบุญชอบ กล่าว